

## 'ธวัช' บินตัวลงได้ ลงนามเครือข่ายยาง ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนมือ

มีคำยืนยันจากรัฐบาลที่จะส่งตัวแทนไปร่วมลงนามมาตรการแก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ที่

▶▶▶ ต่อ : มือบยาง - หน้า 6

### มือบยาง

#### จนครศรีธรรมราช

โดย พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า วันที่ 14 กันยายน คนจะเดินทางไปพบภาคีเครือข่ายและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงในมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ช่วยเหลือเงินสดไร่ละ 2,520 บาทต่อไร่ ครอบคลุมไร่ละ 25 ไร่ ระยะ 7 เดือนตลอดฤดูเปิดกรีดยาง หลังเกษตรกรชาวสวนยางยอมรับมติดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสบายใจว่ารัฐบาลไม่เบี้ยวแน่ เชื่อว่าไม่มีปัญหา ส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดถนน และก่อเหตุรุนแรงก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

#### เคาะเอกสารสิทธิ 46 ปก. ได้ชัดเจน

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรฯ เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารสิทธิในการใช้พื้นที่ปลูกยางพารา ที่ประชุมมีมติชัดเจนว่าประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อใช้ยื่นรับสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกยางอัตราไร่ละ 2,520 บาท ไร่ละไม่เกิน 25 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดตามประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ทั้งหมด 46 รายการ

ทั้งนี้ แบ่งเป็น ประเภทที่ดินซึ่งได้มาตามเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน 17 รายการ เช่น โฉนดที่ดิน ตราจอง น.ส.4 น.ส.4ข และประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครองหรือทางราชการให้ใช้ประโยชน์ 29 รายการ เช่น ที่ดินส.ป.ก. หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ ก.ส.น.3 ก.ส.น.4 หนังสือรับรองของหน่วยราชการทหาร รวมถึงใช้ใบรับรองภายในที่ดิน หรือ ก.บ.ท.ก็สามารใช้เป็นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องมีคำรับรองของกรมป่าไม้หรือส่วนราชการที่ดินตั้งอยู่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มาประกอบเป็นหลักฐานได้

#### ขงป่าไม้สอบสวนยางเขตป่าสงวน

นายยุคลกล่าวต่อว่า ส่วนอีกประเด็นที่หารือคือ เกษตรกรทำสวนยางในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ เบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรเข้าไปทำสวนยางในพื้นที่ป่าสงวน 3.3 ล้านไร่ และเขตอุทยานแห่งชาติอีก 1 ล้านไร่ ก็จะเป็นอีกขั้นตอนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินว่าเป็นไปตามกฎหมายของกรมป่าไม้และกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี 2 ครั้ง ที่กำหนดให้ใช้พื้นที่ได้ รวมถึงมีการใช้สิทธิที่ดินอยู่ก่อนจะประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าหรืออุทยานหรือไม่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อและข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้กรมป่าไม้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าจะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไร

#### เผยเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วแสนราย

ส่วนความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา นายยุคลเผยว่ามีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้ว 1 แสนราย จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางทุกแปลงที่จะเกิดความชัดเจนของพื้นที่รับการช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน 25 ไร่ เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ

ถูกต้อง และไม่เปิดกรีดยางมาแล้วเกิน 25 ปี ส่วนเกษตรกรบางรายที่ได้แบ่งที่ดินให้ลูกหลานประกอบอาชีพ ก็ต้องมีเอกสารราชการและโฉนดที่ดินที่จัดสรรแล้วอย่างถูกต้องยืนยันถึงจะเข้าร่วมโครงการได้

#### เครือข่ายฯ ยอมรับมติกรม.

วันเดียวกัน ที่โรงแรมบียอร์นสวีท กทม. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการค้ายางตกต่ำตามแนวทางรัฐบาล หลังประชุม นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยแถลงว่า เครือข่ายชาวสวนยางฯ ยอมรับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 10 กันยายน แต่ที่ประชุมมีมติขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการที่ ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กันยายน คือ 1.ปรับเงื่อนไขช่วยเหลือจากครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นรายละไม่เกิน 25 ไร่ 2.ไม่กำหนดอายุยางเปิดกรีดยาง 3.ให้พิจารณาช่วยที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิด้วย และ 4.รัฐบาลต้องไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมปิดถนน แต่ถ้าเป็นคดีอาญาให้ดำเนินการตามกฎหมาย

#### อื้อรัฐช่วยเพิ่ม 4 มาตรการ

นายเทอดศักดิ์กล่าวอีกว่า จะนำมติเครือข่ายชาวสวนยางฯ ทั้ง 4 ข้อเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) รวมถึงนายกรัฐมนตรี หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต้องมีเหตุผลชี้แจงได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามาตรการทั้ง 4 ข้อรัฐบาลทำได้ ยากให้ช่วยเหลือทุกแนวทาง โดยเฉพาะเรื่องอายุยางไม่เกิน 25 ปีสามารถเปิดกรีดยางได้หรือในเรื่องเอกสารสิทธิ ซึ่งเกษตรกรทั่วประเทศยังไม่สบายใจ

นอกจากนี้ คนยังทำความเข้าใจกับสมาชิกเครือข่ายฯ ถึงมาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอัตราไร่ละ 2,520 บาทของรัฐบาลว่าเป็นมาตรการระยะสั้น และตั้ง

ข้อสังเกตด้วยว่า หากราคาขางในตลาดต่ำกว่า 78 บาทต่อกิโลกรัมจะอย่างไร ส่วนนี้เครือข่ายฯน่าจะยอมรับได้ระดับหนึ่งว่าต้องเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ออกคต้องการให้รัฐบาลหามาตรการทำให้ราคาขางไม่ต่ำไปกว่านี้

### แกนนำสงขลาปิดปิดด่าน14กย.ชี้แค่ขู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม นายธนพล ทองหวาน ประธานเครือข่ายสวนยางจังหวัดสงขลา ชี้แจงกรณีแถลงข่าวจะยกระดับปิดด่านสะเดา จ.สงขลา วันที่ 14 กันยายน เพื่อกดดันรัฐบาล โดยยืนยันว่า วันดังกล่าวไม่มีการปิดด่านแน่นอน ที่คนแถลงเช่นนั้น เป็นการประกาศข่มขู่ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจปัญหาการค้าขางเท่านั้น จากนั้นมีคนนำไปแอบอ้างจนสร้างความเสียหายกับธุรกิจท่องเที่ยว ยืนยันว่าไม่มีการปิดด่านแน่นอน

ต่อ : มือบยาง - หน้า 7

## มือบยาง

### เครือข่ายสวนยางฯยื่นเซ็น MOU 14กย.

สำหรับท่าทีของชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ที่รอคำตอบจากรัฐบาลในการลงนามบันทึกข้อตกลง นายอำนวยการยุทธธรรม ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ได้รับการติดต่อจากรัฐบาล จะส่งตัวแทนมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ระหว่างรัฐบาลกับตัวแทนเกษตรกรวันที่ 14 กันยายน ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อเรียกร้องของเกษตรกร 5 ข้อ ได้แก่ 1.ชดเชยส่วนต่างขางให้ได้กิโลกรัมละ 95 บาท หรือกิโลกรัมละ 90 บาท แต่ไม่ยกเลิกชดเชยปัจจัยการผลิต 1,260

บาทต่อ 1 ไร่ รวมทั้งครอบคลุมชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิด้วย 2.ช่วยเหลือเงินชดเชยส่วนต่างราคาปาล์มกิโลกรัมละ 6 บาท 3.ไม่เอาผิดและไม่ดำเนินคดีกับแกนนำและผู้ร่วมชุมนุม 4.เยียวยาและจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ และ 5.รัฐบาลต้องทำให้ขางพาราภิโลกกรัมละ 120 บาท ภายใน 6 เดือน

### สงขลาขอพักชำระหนี้ลูกจ้างกรีดยาง

ขณะที่นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในฐานะแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์ม จ.สงขลา เปิดเผยว่า ชาวสวนยางส่วนใหญ่พอใจมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งเรื่องปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,520 บาท รวมถึงราคาขางขณะนี้ที่ใกล้ถึงกิโลกรัมละ 90 บาท อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 กันยายน ที่กรรมการเครือข่ายฯจะหารือกับคณะกรรมการแก้ปัญหาการค้าขางแห่งชาติ ที่มีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นประธาน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้พักชำระหนี้แก่ลูกจ้างกรีดยางวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากลูกจ้างกรีดยางเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก่อนจะสรุปมติคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยว่าจะยุติการเคลื่อนไหวหรือไม่

### ออกหมายเรียกแกนนำสุราษฎร์ฯ

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินคดี แกนนำชาวสวนยางปิดถนนประท้วงราคาขางตกต่ำ พ.ต.อ.ภูธร ฉลาดแพทย์ ผกก.สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.พุนพิน ออกหมายเรียกแกนนำมือบสวนยาง 3 ราย ที่นำผู้ชุมนุมปิดถนนหน้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) และถนนสาย 41 คัดถนน 417 ประกอบด้วย นายวัชรพล เพิ่ม, นายเสงี่ยม เกิดสมบัติ และนายพงศ์เพชร ไทวิรัตน์ ซึ่งวันที่ 13 ก.ย. ทั้ง 3 รายแจ้งขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่ 19 กันยายน หากครบกำหนด ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับต่อไป